



PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN Tạo đà xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ.

Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu tăng cường công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV). Số lượng và chất lượng đảng viên là sinh viên ngày càng tăng, đây là nguồn nhân lực có trình độ, nhận thức chính trị tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên đứng trong hàng ngũ của Đảng

Em Phạm Xuân Bách, sinh viên Khoa Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi học năm thứ tư. Không chỉ học tập xuất sắc, Bách còn nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội và nhiều hoạt động về chuyên môn tại Trường. Nhờ lại những ngày được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng rồi được kết nạp Đảng sớm hơn rất nhiều sinh viên khác, Bách thấy thật vinh dự và tự hào. Em chia sẻ: Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, em thấy rất tự hào. Em luôn tự nhủ, đã là đảng viên thì phải chuẩn mực, gương mẫu, tự giác trong mọi công việc. Cùng

với sự cố gắng của bản thân, các thầy cô giáo trong Trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em cũng như các bạn một môi trường học tập hiện đại, năng động, đồng thời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng em tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, em cũng nhiều bạn khác đã xung phong tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương và đăng ký tình nguyện chỉ viện cho các tỉnh thành khác. Em mong muốn với năng lực chuyên môn và nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ góp phần nhỏ phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Phạm Xuân Bách là một trong nhiều sinh viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện nay, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 743 đảng viên, sinh hoạt ở 54 chi bộ; trong đó, đảng viên khối sinh viên 335 đồng chí; 32 đảng viên thuộc dân tộc thiểu số (đến từ 9 dân tộc). Năm 2020, Đảng ủy Trường kết nạp được 46 đảng viên mới, trong đó có 30 sinh viên. Thực tế cho thấy, bên cạnh thành tích học tập, nghiên cứu khoa học nổi bật, những sinh viên được kết nạp Đảng còn là những tấm gương tiêu biểu trong nhiều hoạt động tình nguyện. Bà Tô Thị Hồng Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn, Đảng ủy Trường Đại học Y

Dược Thái Bình cho biết: Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện sinh viên.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên bằng những việc làm thiết thực cùng với nhân dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hiện có hơn 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường đã đăng ký tình nguyện sẵn sàng lên đường chỉ viện cho các địa phương chống dịch. Từ ngày 14 - 18/7 vừa qua, Trường đã có 350 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường vào miền Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động trên đã giúp sinh viên rèn luyện, phấn đấu, cũng là cơ hội để Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhà trường phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Từ những sinh viên ưu tú sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh trung tâm giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại Trường Đại học Thái Bình, nhiều năm liền nhà trường chú trọng và đẩy

mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên bằng nhiều hình thức. Từ năm 2018 đến nay, Trường tổ chức kết nạp 83 đảng viên là HSSV, trong đó riêng 7 tháng đầu năm 2021 có 14 HSSV ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bà Trần Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Vấn đề quan trọng trong công tác phát triển đảng viên trong HSSV là để HSSV chủ động có hướng phấn đấu rèn luyện. Để làm tốt vấn đề này, trong những năm qua, nhà trường luôn định hướng cho HSSV, tạo môi trường rèn luyện, đặt ra các tiêu chí để HSSV phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, xây dựng phong trào, hoạt động đoàn, hội lớn mạnh, mở rộng mô hình, câu lạc bộ để HSSV có môi trường rèn luyện, khẳng định bản thân. Điển hình như Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua các phong trào như "Sinh viên 5 tốt", "Sao tháng Giêng", "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học" và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như "Mùa hè xanh" ở các xã đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh, "Ngày chủ nhật đỏ", "Tiếp sức mùa thi"... Từ các hoạt động thực tiễn đó, nhiều sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường. Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng tại Trường được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ các chi bộ. Đây là cơ sở để nhà trường xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đang quản lý 9 đảng bộ, chi bộ khối trường học. Từ năm 2016 đến năm 2020, các đảng bộ, chi bộ này kết nạp được 1.644 đảng viên, trong đó 405 đảng viên là HSSV. Để khơi dậy nguồn dự bị hùng hậu từ HSSV cho công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với HSSV. Chỉ đạo quyết liệt, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên, phòng công tác HSSV, cán bộ, đảng viên, giảng viên. Đặc biệt, phát huy vai trò tổ chức đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để HSSV có nhiều cơ hội rèn luyện, tu dưỡng và thể hiện năng lực học tập, năng lực hoạt động xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, chuẩn bị hành trang trong cuộc sống, cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Triển khai quyết liệt, dân chủ, công khai kết quả công tác bồi dưỡng tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với HSSV, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

ĐẶNG ANH

Tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến. Cách làm này đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt, đổi mới trong hoạt động TXCT, vừa bảo đảm thời gian quy định, đạt hiệu quả cao vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Cử tri Trần Thị Thành phát biểu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ điểm cầu trụ sở xã Mê Linh (Đông Hưng).

Đây là lần đầu tiên cử tri toàn tỉnh tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thông qua hình thức trực tuyến. Tin hiệu hình ảnh, âm thanh được truyền trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy tới điểm cầu các xã, phường, thị trấn giúp tất cả cử tri theo dõi được diễn biến của hội nghị, không chỉ nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV mà còn nắm bắt được tất cả các kiến nghị của cử tri toàn tỉnh và được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ủy xã Đông Hoàng (Đông Hưng) cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức TXCT bằng hình thức trực tuyến là rất phù hợp. Cùng một lần, các đại biểu có thể tương tác với cử tri toàn tỉnh thay vì phải tổ chức nhiều điểm, TXCT nhiều lần như trước đây, góp phần tiết kiệm thời gian, thông tin được tin truyền tải đến cử tri. Theo cử tri Phạm Thị Trâm, xã Đông Hoàng: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chọn hình thức tổ chức TXCT trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19, đang diễn biến phức tạp giúp cử tri tham dự hội nghị không phải tiếp xúc với nhiều người, không phải đi chuyển đến xã khác, vẫn theo dõi được đầy đủ các nội dung, được bày tỏ kiến nghị và giống như TXCT theo hình thức trực tiếp trước đây.

Hội nghị TXCT với đại biểu Quốc hội lần này, huyện Hưng Hà có 35 điểm cầu của các xã, thị trấn và UBND huyện kết nối

trực tuyến với điểm cầu của tỉnh với gần 600 cử tri tham dự. Việc tổ chức hội nghị diễn ra hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Đồng chí Nguyễn Thị Lê Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Bám sát chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với VNPT, các địa phương bảo đảm các điều kiện tổ chức hội nghị TXCT theo hình thức trực tuyến, nhất là bảo đảm về đường truyền, trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bảo đảm khoảng cách giữa các cử tri. Tin hiệu âm thanh, hình ảnh tại các điểm cầu rõ nét, bảo đảm tương tác hai chiều giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, được cử tri ủng hộ, đánh giá cao. TXCT trực tuyến cũng giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác tổ chức, tiết kiệm thời gian so với tiếp xúc trực tiếp trước đây.

Hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV tổ chức sáng ngày 5/8/2021 với trên 4.000 cử tri tham dự. 100% điểm cầu bảo đảm tin hiệu đường truyền an toàn và thông suốt trong quá trình diễn ra hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh thời gian và hình thức TXCT bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy với điểm cầu của 8 huyện, thành phố và 260 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn để đại biểu Quốc hội báo cáo

với cử tri toàn tỉnh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nghe cử tri phản ánh, đóng góp và kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ về kết quả kỳ họp cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi điểm cầu cũng quy định số lượng cử tri để bảo đảm quy cách và thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Các cử tri đều phát biểu có nội dung, đi thẳng vấn đề cần nghị quyết, giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, do đó tỷ lệ kiến nghị của cử tri được giải đáp ngay tại hội nghị cao hơn trước, nhiều cử tri có chung vấn đề quan tâm đã chưa kiến nghị cũng đã có được câu trả lời thỏa đáng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp tiếp nhận kiến nghị của cử tri bằng văn bản, tổng hợp gửi Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thái Bình đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức TXCT bằng hình thức trực tuyến là cách làm hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn trước dịch bệnh vừa để các vị đại biểu thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình, để cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với Quốc hội. Đây là lần đầu tiên thực hiện TXCT trực tuyến nhưng lại là tiền đề để Ủy ban MTTQ các cấp nghiên cứu tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức TXCT với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong thời gian tới.

THU HIỀN

Chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa

Hiện nay, lúa mùa đang sinh trưởng, phát triển tốt, khá đồng đều. Tuy nhiên, nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại với mật độ cao hơn trung bình nhiều năm. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đang tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa mùa.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vụ mùa năm 2021, thời vụ gieo cấy khá tập trung. Trà lúa mùa sớm cấy kết thúc trước ngày 5/7, trà lúa mùa đại trà cấy tập trung từ 5 - 15/7; đến ngày 20/7 toàn tỉnh cơ bản gieo cấy xong; kết thúc sớm hơn từ 5 - 7 ngày so với vụ mùa năm 2020. Hiện tại, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng; trà đại trà đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến bắt đầu phân hóa. Dự kiến, lúa trở tập trung từ ngày 5 - 15/9. Trên thửa ruộng trải dài,

xanh mướt của lúa thì con gái, bà Vũ Thị Xuyên, xã Bình Định (Kiến Xương) nhỏ cô, chăm sóc lúa mùa. Bà Xuyên cho biết: Thực hiện theo hướng dẫn của HTX, tôi đã bón phân sớm, tưới trung, cân đối cho toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình; đồng thời duy trì mực nước nông thường xuyên cho ruộng lúa từ sau cấy đến khi kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn, tạo giàn lúa khỏe, chống đổ tốt.

Vụ mùa năm 2021, huyện Kiến Xương gieo cấy 11.158ha. Đến nay, trà lúa mùa sớm của huyện đang trong giai đoạn đứng cái đến làm đòng; lúa mùa đại trà đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao, Trạm Khuyến nông huyện hướng dẫn các HTX chỉ đạo thành viên khẩn trương dặm tỉa để bảo đảm mật độ, đồng thời bón thúc hết lượng phân thúc còn lại với

những diện tích chưa bón hết phân; với những diện tích cấy muộn khẩn trương bón hết phân lúa 1 lần khi lúa đã bén rễ hồi xanh để giúp cây lúa đẻ nhánh sớm và tập trung. Giữ lớp nước nông từ 3 - 5cm trong giai đoạn đẻ nhánh để giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế đổ đại và lúa cỏ mọc. Giai đoạn lúa đẻ kín đất (đẻ nhánh tới đạ) nên rút nước từ 5 - 7 ngày để ruộng nề chân chim giúp hạn chế việc đẻ nhánh vô hiệu của cây lúa, tập trung dinh dưỡng nuôi nhánh hữu hiệu, đồng thời giúp cho bộ rễ ăn sâu, tăng khả năng chống đổ cho cây lúa. Giai đoạn lúa phân hóa đòng đến trở đòng để lớp nước nông giúp thuận lợi cho quá trình phân hóa đòng, trở thoát nhanh và vào chắc.

Cùng với việc chăm sóc để lúa sinh trưởng, phát triển đồng đều, các địa phương cần chủ động phòng, trừ các sâu bệnh liên quan nguy cơ phát sinh, lây lan hại lúa. Ông Mai Thanh Giang, Chi cục trưởng Chi cục

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Từ nay đến cuối vụ, thời tiết và sâu bệnh hại còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ở thời điểm tuần 2 tháng 8, các địa phương cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và bệnh khô vằn. Cụ thể: trường thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 rộ trên đồng ruộng từ ngày 2 - 9/8, sâu non nở rộ từ ngày 9 - 16/8 gây hại lá đòng và lá công năng trên trà lúa trở đòng trước ngày 10/9 của các huyện phía Bắc và trà lúa trở đòng trước ngày 5/9 của các huyện phía Nam. Dự báo, mật độ sâu cuốn lá nhỏ ở cao điểm này từ 40 - 50 con/m², nơi cao từ 150 - 200 con/m², nếu không tổ chức phòng, trừ sẽ gây trắng cho lá đòng và lá công năng. Ở một số vùng của các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy và thành phố Thái Bình có mật độ sâu đục thân hai chấm cao hơn so với vụ mùa năm 2020. Ngoài ra, do nắng nóng nên bệnh khô vằn cũng phát sinh, gây hại nặng trên một số giống nhiễm,

diện tích gieo thẳng, cấy dày, bón thừa đạm ở giai đoạn lúa phân hóa đòng trở đi với tỷ lệ trung bình từ 3 - 5%, nơi cao 10 - 20%, cá biệt 30 - 40%. Để bảo vệ lúa mùa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục

thân hai chấm từ ngày 11 - 14/8 cho trà lúa trở đòng trước ngày 10/9 ở các huyện phía Bắc và trà lúa trở đòng trước ngày 5/9 ở các huyện phía Nam tỉnh. Diện tích phòng, trừ đợt này khoảng 35.000ha. Đối với bệnh khô vằn, cần kiểm tra và khuyến cáo nông dân chú trọng đến các chân ruộng thiếu nước, gieo cấy mật độ dày để chủ động phòng,

trừ khi lúa có tỷ lệ nhiễm bệnh từ 10% trở lên.

Bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện nghiêm quy trình hướng dẫn của ngành Nông nghiệp trong chăm sóc, bảo vệ lúa mùa là cơ sở để các địa phương và bà con nông dân giành vụ lúa mùa thắng lợi.

NGÂN HUỖN



Cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa mùa.